



Market Wise : กองทุนเพิ่มสัดส่วนหุ้นเล็ก

# กองทุนเพิ่มสัดส่วนหุ้นเล็ก

ผู้ถือหุ้นใหญ่ “เดนทัล”  
ขายบิลลัดเพิ่มสภาพคล่อง

กรุงเทพธุรกิจ ● กองทุนลงทุนหุ้นขนาดเล็ก เหตุเชื่อมั่นปัจจัยพื้นฐานเพิ่ม หุ้นใหญ่ เดนทัล คอร์ปอเรชั่น ลดสัดส่วนถือหุ้น 5% ดึงพันธมิตรกองทุนถือระยะยาว หวังเพิ่มสภาพคล่อง ขณะที่ บลจ.บัวหลวงถือหุ้นสแกน อินเตอร์ และ 10.06%

นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) D เปิดเผยว่า ขณะนี้ มีกองทุนเข้ามาเป็นพันธมิตรถือหุ้นในสัดส่วนประมาณ 5% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมดโดยเป็นการซื้อบิลลัดจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

“การขายหุ้นออกไปในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นในตลาด (Free Float) และสิ่งสำคัญ คือเป็นการสร้างความมั่นคงด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้น เพราะเป็นกองทุนที่มองเห็นศักยภาพการเติบโตของบริษัท และนโยบายถือหุ้นในระยะยาว ขณะที่โครงการการบริหารยังคงเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และแผนการดำเนินธุรกิจก็ยังคงเดินตามโรดแมปที่ได้วางเอาไว้”

ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 ก.ย. 2560 นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของบริษัท ถือหุ้นจำนวน 119.99 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 60%

ที่ผ่านมามีนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ติดต่อขอเข้าพบอย่างต่อเนื่องเพื่อขอเข้าร่วมลงทุน เนื่องจากมองเห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีการเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าปีละ 10% จากการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการ ทันตกรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแผนการที่สร้างโรงพยาบาลทันตกรรมในย่านกลางเมือง

**การเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น**

**เดนทัล คอร์ปอเรชั่น**  
(ธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ) ผู้ถือหุ้นใหญ่ขายบิลลัด 10 ล้านหุ้น ให้กองทุน

**สแกน อินเตอร์**  
(ธุรกิจให้บริการทางทันตกรรม) บลจ.บัวหลวงเข้าถือหุ้นเพิ่มเป็น 10.06%

**กราฟหุ้น กรุงเทพธุรกิจ**

ซึ่งเป็นศูนย์เฉพาะทางจะช่วยผลักดันรายได้ในช่วง 5 ปีข้างหน้าเติบโตอย่างก้าวกระโดดตามแผน

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) รายงานการได้มา/หุ้นของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) SCN โดยบลจ. บัวหลวง จำกัด ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2560 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

เมื่อ 6 พ.ย. บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) SCN แจ้งว่า คณะกรรมการบริหารได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท สยามวาสโก จำกัด (SVC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.99% ของทุนจดทะเบียนเข้าทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส่งก๊าซสำหรับยานยนต์ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยสถานีตั้งอยู่ที่บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 32 ขาออก กม.130 ตำบลตลุก อำเภอเมืองสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดย SVC ลงทุนที่ดินและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ เป็นจำนวนเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 77.3 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นเงินลงทุนในที่ดินจำนวน

7.3 ล้านบาท และเงินลงทุนก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สำหรับยานยนต์อีกจำนวน 70 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์แก่บริษัท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,350 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติการลงทุนโดยใช้วงเงินดังกล่าวเพื่อเข้าซื้อกิจการและสินทรัพย์ เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทในอนาคต

บล.โกลเบล็ก ประเมิน SCN จะลงทุน 77.3 ล้านบาทสร้างสถานีบริการ NGV ในชัยนาท หลังเซ็นสัญญาซื้อขายก๊าซฯ จากแนวท่อกับ PTT มีมุมมอง Neutral ต่อการขยายสถานี NVG แม้ว่าจะช่วยหนุนปริมาณจำหน่ายให้เพิ่มขึ้นแต่คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์สูงเหมือนในอดีต เนื่องจากราคาน้ำมันทรงตัวในระดับต่ำ 45-50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ด้านความเคลื่อนไหวราคาหุ้นวานนี้ (7 พ.ย.) หุ้นเดนทัล คอร์ปอเรชั่น (D) ปิดการซื้อขายที่ 10.10 บาท เพิ่มขึ้น 2.54% มูลค่าการซื้อขาย 66 ล้านบาท

หุ้นสแกน อินเตอร์ (SCN) ปิดการซื้อขายที่ 5.95 บาท เพิ่มขึ้น 4.39% มูลค่าการซื้อขาย 96 ล้านบาท